

Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự **【Bản tổng quát】**

Xin chào :

Nhằm bảo vệ quyền lợi pháp luật của bạn, trong sự kiện hôn nhân và gia đình mà liên quan đến bạn, Tòa án chúng tôi đã cử một Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự cho bạn, sau đây tóm tắt về những việc liên quan đến công tác của Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự, để bạn hiểu rõ :

I. Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự được hiểu như thế nào?

Nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi pháp luật của bạn, trong pháp chế hôn nhân và gia đình có tạo thêm chế độ Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự, nhằm vì lợi ích của bạn mà có hành vi tiến hành tất cả các trình tự theo quy định của pháp luật, và để là cầu nối giữa bạn và Tòa án để làm rõ nội dung sự kiện, hỗ trợ Tòa án nhanh chóng, xử lý giải quyết một cách thỏa đáng về sự kiện hôn nhân và gia đình.

II. Những nhân viên nào có thể đảm nhiệm vị trí Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự? Tổng số người được phép đảm nhiệm vị trí này là như thế nào?

Cơ quan chủ quản phúc lợi xã hội, nhân viên công tác tại cơ quan chủ quản phúc lợi xã hội, Hiệp hội luật sư, là nhân viên của Hiệp hội công tác xã hội hoặc là nhân viên được những hiệp hội tương tự khác đề nghị cử người thích hợp để đảm nhiệm vị trí là Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự, có thể qua sự đề nghị cử người của Tòa án mà đảm nhiệm vị trí

là Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự. Khi đề nghị cử người Tòa án sẽ xem xét cân nhắc mức nhu cầu thực tế của từng trường hợp, mà không giới hạn ở mức là chỉ có một người được phép đảm nhiệm vị trí Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự.

III. Nội dung công tác của Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự

- 1 Để lợi ích của Người được giám sát về trình tự được bảo vệ và duy trì ở mức tốt nhất : Khi Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự chấp hành công tác thì phải chú ý tất cả những tình huống về mối quan hệ gia đình, cuộc sống và tình hình tình cảm giữa bạn và những người thân thuộc khác, để lợi ích của bạn được bảo vệ và duy trì ở mức tốt nhất, khi phát hiện có sự xung đột về lợi ích, thì phải trình bày rõ ràng với Tòa án.
- 2 Hành vi tiến hành trình tự : Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự có thể đại diện bạn tiến hành tất cả các trình tự, và được tự nộp đơn kháng nghị, kháng cáo hoặc có những tường trình khác cho là không đồng ý với các trình tự. Nhưng căn cứ theo quy định của pháp luật là chỉ có bản thân bạn mới có thể có hành vi thực hiện công tác trình tự, Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự thì không được phép có hành vi thực hiện công tác trình tự đó.
- 3 Tận dụng các biên bản ghi nhận nội dung tố tụng : Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự có thể xin Tòa án cho phép đọc những biên bản ghi nhận nội dung tố tụng lưu trữ trong sổ hồ sơ, cũng có thể chép lại những tài

liệu thông tin đã được ghi trong biên bản hồ sơ, hoặc photocopy những thông tin tài liệu liên quan.

4. Nêu rõ để hiểu biết về trình tự tiến hành : Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự sẽ dựa theo độ tuổi của bạn, dùng những lời lẽ giản đơn để hiểu đi thẳng vào vấn đề, cho bạn hiểu biết về tiêu chí của sự kiện đang tiến hành (tức là quan hệ pháp luật), trình tự và sẽ có những kết quả nào.
5. Có cuộc trò chuyện với Người được giám sát về trình tự : Khi có nhu cầu cần thiết Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự có thể có cuộc trò chuyện với bạn, nhưng sẽ xem xét cân nhắc lợi ích tốt nhất dành cho bạn, tiến hành khi có nhu cầu cần thiết và ở phạm vi có mức hạn chế tối thiểu, để tránh khỏi mức căng thẳng và bất tiện cho cuộc sống của gia đình bạn, và tránh khỏi trường hợp bạn phải lặp đi lặp lại những nội dung đã được tường trình trước đây.
6. Có cuộc trò chuyện với người nhà đã được chỉ định của Người được giám sát và tham gia trình tự giảng hòa hoặc hòa giải : Tòa án sẽ dựa theo mức độ tiến hành của sự kiện, cho là giữa người đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có ý nguyện và hy vọng dựa trên cơ sở hài hòa để mà xử lý giải quyết những sự kiện đang tranh chấp, thì cho phép Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự tiến hành cuộc trò chuyện với người nhà đã được chỉ định của bạn, phân tích quan hệ lợi hại và mức bị ảnh hưởng khi tiến hành sự kiện, và tham gia để tiến hành công tác về trình tự giảng hòa hoặc hòa giải.
7. Đưa ra báo cáo và đề nghị bằng văn bản hoặc bằng lời nói : Vì để trình tự của sự kiện được tiến hành suôn sẻ, phát huy chức năng của Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác

giám sát trình tự, Thẩm phán dựa theo khả năng hiểu biết, ý nguyện của bạn, có thích hợp hoặc đồng ý có mặt tại Tòa án để trình bày ý kiến, nơi, môi trường, cách thức, thời gian thích hợp để tiến hành trình tự, những nội dung yêu cầu có lợi cho bản án của bạn và những sự kiện khác phải cho Tòa án biết rõ, mà đưa ra bản báo cáo và đề nghị.

IV. Cách xử lý giải quyết khi giữa Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự và Người được giám sát về trình tự có ý kiến hoặc cách làm khác hẳn, khi hành vi thực hiện trình tự của Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự không thống nhất được với bạn hay trái ngược với ý của bạn :

- 1 Khi mà bạn có trường hợp là người không có năng lực về trình tự (như là không có năng lực nhận biết, là người chưa tròn 7 tuổi hoặc là người được giám hộ theo quyết định công nhận không đủ khả năng để phân biệt rõ ràng mặt lợi và hại), Tòa án phải dựa theo hành vi của Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự, để là căn cứ mà ra quyết định hoặc nhận định hiệu lực của hành vi trình tự.
- 2 Khi mà bạn có trường hợp là người có năng lực về trình tự (như là khi Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự đề nghị là được hòa giải trong sự kiện tố tụng, nhưng bạn lại không đồng ý hòa giải), thì sẽ chuẩn theo cơ sở mà Tòa án cho là thích đáng.

V. Tôi đã có luật sư làm đại diện của tôi, Tòa án còn có thể cử Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự cho tôi không?

Giữa Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác

giám sát trình tự và người đại diện do đương sự ủy quyền để làm người đại diện khác hẳn về chức năng và trách nhiệm, vì vậy ngay cả khi đương sự đã có luật sư để làm đại diện, Tòa án cho là đã đáp ứng quy định của Luật về sự kiên hôn nhân và gia đình là được cử Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự, vẫn có thể dựa vào yêu cầu hoặc chức năng có thẩm quyền mà cử Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự cho bạn.

VI. Chi phí và thù lao phải trả cho Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự

Khi mà do Tòa án cân nhắc ra quyết định về mức thù lao phải trả cho Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự, khoản thù lao này chỉ chiếm một phần chi phí cho chi phí trình tự trong suốt trình tự xét xử thẩm vấn sự kiện hôn nhân và gia đình, khi kết thúc phiên xét xử thẩm vấn vụ án, Tòa án sẽ ra quyết định là do ai phải chịu trách nhiệm về chi phí trình tự và khoản chi phí phải chịu là bao nhiêu. Khi cần thiết, sẽ yêu cầu đương sự hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nộp trước một phần chi phí để là khoản tiền thù lao chi trả cho Người đại diện theo pháp luật để thực hiện công tác giám sát trình tự.